

# PANDAIGDIGANG MGA PAG-AARAL NG BIBLIYA

*Aralin para sa Marso 2*

## Isang Banal na Bansa

***Susing Talata: “Kayo ay magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na iyong sasalitain sa mga anak ni Israel.”***

***—Exodo 19 talata 6***

***Mga Piling Banal na Kasulatan:***

***Exodo 18 talata 12 hanggang 27; 19 talata 1 hanggang 14***

**ANG BANSANG ISRAEL** ay itinatag sa mga pangako ng Diyos at sa mga tagubilin ng kanyang batas. Bagama't walang kabiguan sa plano ng Diyos na nakabalangkas sa kanyang mga pangako, ang posisyon ng mga Israelita sa planong iyon, at ang posisyon ng lahat ng iba pa, ay nakasalalay sa pagsunod sa banal na kalooban. Itinuturo ng ating Susing Talata na ang mga tao ng Israel ay mahihiwalay sa lahat ng iba pang mga bansa.

Maliwanag na sa paglalaan ng Diyos na si Jethro, ang biyenan ni Moises, ay nagbigay sa dakilang tagapagbigay ng batas ng napapanahong payo na nasa unang bahagi ng aralin ngayon. (Exodo 18 bersikulo 12 hanggang 18). Si Moises ay isang masipag at walang kapagurang manggagawa. Siya ay lubos na handa na ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kapatid, ngunit ang kanyang biyenan, na nagmamasid sa sitwasyon mula sa isang walang interes na pananaw, ay nakikita hindi lamang na si

Moises ay napapagod sa kanyang sarili nang hindi kinakailangan sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap na makinig at humatol sa lahat ng kanilang maliliit na paghihirap, kundi pati na rin na ang mga tao mismo ay hindi pinaglilingkuran nang mahusay. Masyadong marami ang gawain para sa isang tao na alagaan nang maayos.

Maliwanag na si Jetro ay isang taong may karunungan at may mataas na matuwid na mga simulain, gaya ng isinisiwalat sa kaniyang payo kay Moises. Pinayuhan niya ang kaniyang manugang na humirang ng “mga lalaking may kakayahan” —mga tagapamahala o mga hukom —sa iba’t ibang bilang ng mga Israelita, at pinayuhan niya na ang mga ito ay mga taong may prinsipyo, hindi makasarili o mapag-imbot. Napagtanto ni Jetro, gaya ng tiyak na alam ni Moises, na yaong may di-matuwid na mga simulain ay hahanapin ang kanilang sariling kapakanan sa harap ng mga tao na kanilang pinamumunuan. Ang alinman sa gayong katangian ay magiging isang sumpa sa bansa sa halip na isang pagpapala. bersikulo 19 hanggang 27

Ang “mga lalaking may kakayahan” na ito sa Israel ay naglingkod sa bayan sa ilalim ng patnubay ni Moises. Nang matanggap ni Moises ang Kautusan mula sa Diyos, na may tagubilin na ipaalam ito sa mga tao, tinawag niya ang matatandang ito, o mga kinatawan, na magkakasama. Ibinigay niya sa kanila ang mga detalye ng batas ng Diyos, upang magkaroon sila ng kinakailangang pang-unawa upang unang turuan, at pagkatapos ay hatulan, ang mga tao nang maayos.

Anim na raang libong Israelitang lalaking nasa hustong gulang ang umalis sa Ehipto. (Exodo 12 bersikulo 37). Nangangahulugan ito ng kabuuang malamang na isang milyon at kalahati, binibilang ang mga kababaihan at mga bata. Hindi mahirap isipin ang mga problemang makakaharap ng isang indibiduwal sa pagsisikap, nang walang tulong, na turuan ang gayong karamihan sa Batas

ng Diyos. Walang nakalimbag na pahina, radyo, telebisyon, cell phone, o internet—wala sa ating modernong paraan ng komunikasyon. Maliwanag nga na si Moises ay may isang mahusay na organisadong grupo ng mga lalaki kung saan maaari niyang italaga ang mahalagang gawain ng paghahatid sa mga tao ng kinakailangang mga detalye ng Kautusan gaya ng pagtanggap niya nito mula sa Diyos sa Bundok Sinai. Bilang tugon, sinabi ng mga tao na gagawin nila ang lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon. Exodo 19 bersikulo 8